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 เปดการประชุมเวลา  09.00 น.  นพ.วีระพันธ  สุพรรณไชยมาตร  ประธานกรรมการกํากับทิศทางโครงการ

ศูนยวิชาการสรางเสริมสุขภาพภาคใต  ไดกลาวตอนรับคณะกรรมการและผูเขารวมประชุม  และไดดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2559 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 แนวทางการกํากับ ติดตามโครงการ 

  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผูชวยเลขานุการ  แจงที่ประชุมขออนุญาตนําเสนอวาระที่ 3.1 พรอมกับวาระ

ที่  4 . 1 สํ า ห รั บ ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม จ ะ ร า ย ง า น ใ น ส ว น ที่ ท า ง ส ถ า บั น ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) ดําเนินการ  สวนการกํากับติดตามจากภายนอกทางสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จะเปนผูดําเนินการ  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมการดําเนินงาน

โครงการ ศวสต. ตามท่ีไดแบงการทํางานเปน 4 โซน  กลุมเครือขายทํางานก็จะมีแตกตางกันดังนี้   

  1. แผนงานโซนใตบน ทํางานรวมกันกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน สปสช.เขต 11  

สุราษฎรธาน,ี กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และนอกจากนี้ยังมีการขยาย

เครือขายสถาบันการศึกษา  เชน ม.อ.สุราษฎรธาน ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   

  2. แผนงานโซนใตกลาง ประกอบดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง  จะทําเรื่อง

ระบบอาหาร ทั้งความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย  จุดเนนการดําเนินงานแตกตางกัน

คือ จังหวัดสงขลา เนนการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด จังหวัดพัทลุงเนนการทํายุทธศาสตรขาวอินทรีย และจังหวัด

นครศรีธรรมราชเนนการบูรณาการระบบอาหารในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขายที่ทํางานดวยคือ

หนวยงานภาครัฐ ทั้งระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น  

  3. แผนงานโซนอันดามัน ประกอบดวยจังหวัด กระบี่ และจังหวัดตรัง เนนเรื่องการทองเท่ียว  จะ

ดําเนินงานรวมกับสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว หอการคาจังหวัด  สมาคมโรงแรม สํานักการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และมีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สาขาตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาชวยเติมเต็มเรื่องงานวิชาการ 

  4. แผนงานโซนใตลาง  จะมี 2 ประเด็น คือ 

  4.1 การจัดการสุขภาวะทามกลางวิกฤตความรุนแรง ทํางานรวมกับเครือขาย กอ.รมน.ภาค 4 สวน

หนาคายสิรินธร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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  4.2 ระบบสรางเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม  ทํางานรวมกับสมาคมจันทรเสี้ยวการแพทย และ 

เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

  รายละเอียดการดําเนินของแตละโซนทั้งหมดทางผูรับผิดชอบในพื้นที่ จะนําเสนอความกาวหนาตอ

ที่ประชุมในวาระท่ี 4.2   

  สําหรับในสวนของผลการดําเนินงานภาพรวม มีดังน้ี 

  - 7 จังหวัดภาคใตตอนบน  มีการดําเนินงานเรื่องความมั่นคงของมนุษยและปจจัยเสี่ยง  ทาง

เครือขายในพื้นที่ยังไมได Mapping วาเครือขายใดไดดําเนินการอะไรในพื้นที่ไปบาง  จึงมีความตองการจัดประชุม

เพื่อเชื่อมโยงเครือขายการทํางาน  ทาง ศวสต. จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดเชื่อมโยงเครือขายความมั่นคงของมนุษย

และปจจัยเสี่ยงทั้ง 14 จังหวัดภาคใต 

  ในสวนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล ที่ ศวสต. ทํางานรวมกับ สปสช. เขต 11 สุ

ราษฎรธานี  ทาง ศวสต. ไดสนับสนุนใหมีการใชเครื่องมือ CHIA ในการจัดทําโครงการประเด็นเด็กและเยาวชน 

ปจจัยเสีย่ง เหลา บุหรี่ ยาเสพติด เอดส ในกองทุนสุขภาพตําบล 

  - สงขลา  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา  และมีแผนงานที่เกี่ยวของกับดานอาหาร

ไดรับความเห็นชอบจากจังหวัด เรื่องการจัดการโภชนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  - นครศรีธรรมราช  มีการทําบันทึกขอตกลงการบูรณาการระบบอาหารกับ 5 องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  และทั้ง 5 องคกรอยูระหวางการดําเนินงานจัดทําขอมูล Mapping เรื่องของระบบอาหารทองถิ่นสูศูนยเด็ก

เล็ก โภชนาการอาหารสมวัย 

  - พัทลุง  ดําเนินการเรื่องยุทธศาสตรขาวอินทรีย  ความทาทายอยูที่การผลักดันใหมีการนําแผน

ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ 

  - โซนใตตอนลาง  ระบบสรางเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม  ทํางานรวมกับสมาคมจันทรเสี้ยว

การแพทย และ เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข  เปาหมายการทํางานเพื่อใหมีมาตรฐานดานการแพทยพหุ

วัฒนธรรมเขาไปอยูในหนวยงานสาธารณสุขทั้งระดับตําบล  อําเภอ  จังหวัด  และจะผลักดันเขาสูเขตสุขภาพ 

  สวนการจัดการสุขภาวะทามกลางวิกฤตความรุนแรง ทํางานรวมกับเครือขาย กอ.รมน.ภาค 4 สวน

หนาคายสิรินธร ไดดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง  เริ่มจากประเด็นปญหายาเสพติดของพ้ืนที่  เพื่อไปสู

เปาหมายการจัดการสุขภาวะ  จึงไดมีการกําหนดกิจกรรมตอไป คือ การพัฒนากลุมจิตอาสาใหมารวมดําเนินงาน

เรื่องสุขภาวะ  เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนา  ชุมชนจะสามารถกลับไปวิเคราะหชุมชน  จําทําแผนงานโครงการแกไข

ปญหาสุขภาวะในชุมได  โดยสามารถขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับตําบลในพื้นที่ได 

  - โซนอันดามัน  เนนเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใชเครื่องมือ CHIA 

ชุมชน  ใหทีมวิจัยในพื้นที่ลงไปศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวชุมชนของจังหวัดตรังและกระบี่ ไดสงผลกระทบ

ตอชุมชนอยางไรบาง  เมื่อไดขอมูลมาเรียบรอยแลว จะมีการจัดทํารับฟงความคิดเห็นระดับจังหวัด  นําไปสูการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดตอไป   

  - แผนงานสรางสุข  ไดมีการจัดงานสรางสุขภาคใตไปเมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 เปนเวที

แลกเปลี่ยน เรียนรู สานพลัง การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือขายสุขภาพ  เพื่องานเชื่อมรอยเครอืขายการทํางาน 
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  จัดทําเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการทํางานของทั้ง 4 โซน  นําเสนอเปนขอมูลนําเขา  เพื่อยกระดับ

งานทั้ง 4 ประเด็นไปสูนโยบาย  และมีการเปดรับงานวิจัยมานําเสนอในงาน  มีผูลงทะเบียนเขารวมงาน 1,821 คน  

เครือขายรวมจัดนิทรรศการ 76 บูธ   

  - รายงานสถานการณการเงิน  โครงการศวสต. ไดรับงบประมาณ 17 ลานบาท งวดที่ 1 และ 2 

ไดรับการโอนเงินมาเพื่อดําเนินงานตามแผนแลว มีการคางจายงวด 2 จํานวน 2 ลานบาท เนื่องจากอยูระหวางรอ

รายงานการดําเนินงานจากผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี  

  - ระบบติดตามประเมินผล  มีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลบนWebsite ใหผูรับผิดชอบแต

ละโซนไดบันทึกขอมูล กิจกรรมผานระบบออนไลน  และสามารถออกรายงานการเงินเพื่อนําสง สสส. ได ซึ่งจะเห็น

ขอมูลรายละเอียดการดําเนินงานแบบ Real Time ทําใหทาง ศวสต. สามารถเรียกดูความคืบหนาไดตลอดเวลา เปน

การตรวจสอบติดตามภายในที่โปรงใส สอดคลองกับระบบธรรมาภิบาล 

  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ 

  4.1  นําเสนอผลการดําเนินงานภาพรวมการดําเนนิงานโครงการ ศวสต. 

  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผูชวยเลขานุการ  แจงที่ประชุมขออนุญาตนําเสนอพรอมกับวาระที่ 3.1 

  4.2 นําเสนอผลการดําเนินงาน ศวสต. ตามพื้นที่ โซนใตบน, โซนใตลาง, โซนใตกลาง,  โซน

อันดามัน และ แผนงานสื่อ 

  นายทวีสา  เครือแพ  ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 สุราษฎรธานี  

แจงที่ประชุมเก่ียวกับการดําเนินงานของแผนงานโซนใตบน  ดังนี้  ทางสปสช. พบวา กองทุนสุขภาพระดับตําบลมี

งบประมาณคงเหลือจํานวนมาก สปสช. เขต 11 ตองการใหแตละกองทุนไดเรงรัดการใชงบประมาณจัดทําโครงการ

ตางๆ โดยจะตองเปนโครงการที่มีคุณภาพดวย จึงไดบูรณาการการทํางานกับหนวยงานสุขภาพตางๆ เพื่อชวย

ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ใหมีโครงการที่มีคุณภาพ ดวยการใหคนในพื้นที่มีศักยภาพในการจัดทําดวยตนเอง และได

ทาง ศวสต. มาชวยเติมเต็มในเรื่องวิชาการ จัดโครงการอบรมการใชเครื่องมือ CHIA ในการทําโครงการเพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบจากกองทุนตําบล มีการพัฒนาคณะทํางานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 7 จังหวัด

ภาคใตตอนบน ในการการจัดการความมั่นคงทางมนุษย เด็กเยาวชน  ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาสของพื้นที่ 

  ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ  สุธีรวุฒ ิ กรรมการและเลขานุการ  แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา นอกจากการ

ทํางานรวมกับเขต 11 ทาง สจรส. ม.อ. ไดจัดทําความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนตําบลและ

คุณภาพของโครงการเพื่อการบริหารงบประมาณของกองทุนสุขภาพตําบลกับทางสปสช. เขต 12 สงขลา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อลดการบริหารเงินสะสมของกองทุนตําบล  ลดปญหาสุขภาพที่เปนประเด็นรวม  และพัฒนาระบบ

ขอมูลออนไลนเพื่อการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการของกองทุน 

  นพ.วีระพันธ  สุพรรณไชยมาตร  ประธานกรรมการ  กลาวชื่นชมระบบการติดตามการ

ดําเนินงานผานเว็บไซต  ทําใหเห็นความโปรงใสและประสิทธิภาพการใชเงินโครงการ  จึงขอใหทางคุณประดิษฐ  

และผศ.ดร.ลักขณา  ไดศึกษาระบบการรายงานการเงินผานเว็บของศวสต. เพื่อจะไดนําไปประยุกตใชกับโครงการ

อ่ืนๆ ของ สสส. โดยใหทางศวสต. ไดเปนพี่เลี้ยงในการสอนใชระบบตอไป 
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  นายประดิษฐ  นิจไตรรัตน   ผูแทนผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  แจงที่

ประชุมวาระบบการติดตามเปนระบบท่ีดี สามารถใชประโยชนไดมาก  ทาง สสส. ไดเริ่มพัฒนาระบบแบบน้ีดวย  แต

มีขอจํากัด คือ ตองมีการอบรมใหกับผูรับทุน  จึงตองเริ่มใชกับโครงการขนาดใหญกอน และตองระมัดระวังเรื่อง

ขอมูลวาสวนใดท่ีสมควรเผยแพรสูสาธารณะได 

  ดร.เชิดศักด์ิ  เกื้อรักษ  แจงท่ีประชุมเรื่องความคบืหนาการดําเนนิงานยุทธศาสตรขาวพัทลุง  ทาง

ทีมทํางานไดแบงการทํางานเปน 3 ขั้นตอน คือ 1.การจัดการขอมูลขาวจังหวัดพัทลุง โดยการทํา Mapping 2. การ

สังเคราะหขอมูลในการทํางานและกระบวนการทํางาน 3. กระบวนการผลักดันโครงงานเขาสูยุทธศาสตรขาวอินทรีย 

จังหวัดพัทลุง  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานในข้ันตอนที่ 1 คือการทํา Mapping ขอมูล ถัดไปจะไดมีการนําราง

ขอมูลที่ไดไปรับฟงความคิดเห็น เพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรตอไป 

  นายอนุรัฐ  ไทยตรง  รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา แจงที่ประชุมวา กอนยายมาเปนรองผูวา

ราชการจังหวัดสงขลา ไดเปนรองผูวาการจังหวัดพัทลุง  และไดรวมกับขับเคลื่อนเรื่องขาวอินทรีย  ปญหาของระบบ

ราชการ คือ เมื่อมีการโยกยายทําใหเกิดความไมตอเนื่องของการขับเคลื่อนในการจัดทําแผนงานตางๆ จึงขอให

หนวยงานตางๆ นอกจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดชวยกันรวมผลักดันเรื่องขาวอินทรียอยางจริงจังเพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปสูรูปธรรม เพราะเรื่องขาวอินทรียมีการดําเนินงานมายาวนานมาก แตยังไปไดชามาก จึงตองขอบคุณ

ทางศวสต. ที่เขาไดเขามาสนับสนนุและชวยผลักดันเรื่องน้ี 

  ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ  แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา  ทางจังหวัด

พัทลุงเมื่อขาดการสนับสนุนทางวิชาการในเรื่องขาวอินทรีย จึงขับเคลื่อนไปไดชา ทางศวสต. จึงไดรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยดร.เชิดศักดิ์ ใชงานวิชาการในการขับเคลื่อนเรื่องขาวอินทรีย  ทําขอเสนอตางๆใหเปนแผน

ยุทธศาสตรที่ไดรับการยอมรบัจากทุกฝาย  เมื่อมีแผนแมบท เวลาจะขับเคลื่อนในเรื่องขาว จะไดยึดหลักแผนแมบท

นี้ในการขับเคลื่อน 

  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  เสนอความคิดเห็นวา  ควรเปดเวทีสรางเครือขายที่ทํางานเก่ียว

กับขาวอินทรีย  ใหทางสช. ที่มีคนทํางานในระดับจังหวัด เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน และผูท่ีเกษียณราชการ

หลายทานมีประสบการณการทํางาน  ทาง สสส. ควรสนับสนุนใหมารวมขับเคลื่อน มาทําประโยชนเพื่อสังคม 

  นายสุรพงษ พรมเทา  กรรมการ  แจงที่ประชุมวา  ทางสช. ยินดีใหการสนับสนุนทมีจังหวัดพัทลงุ 

  นางสาววรรณา  สุวรรณชาตรี  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.  แจงท่ีประชุมเรื่องความ

คืบหนาการดําเนินงานแผนงานระบบอาหารเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ซึ่งมี

การดําเนินงานในจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช  ในสวนของจังหวัดพัทลุง ดร.เชิดศักดิ์ ไดนําเสนอไป

แลว  ขออนุญาตนําเสนอในสวนของจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช 

  จังหวัดนครศรธีรรมราช  ไดมีการจัดการขอมูลดานอาหารและโภชนาการเกี่ยวกับความมั่นคงทาง 

อาหาร โดยMapping แหลงผลิตอาหาร ขาวปศุศัตว อาหารทะเลพืชผัก ผลไม สถานการณ กลุมเครือขาย ระบบ

การกระจายของอาหาร หนวยงานที่เก่ียวของ, ระบบการจัดการตางๆ และดานภาวะโภชนาการกลุมหญิงตั้งครรภ  

กลุมเด็ก 0- 3 ป  กลุมเด็ก 3-5 ป  กลุมเด็ก 6-14 ป  กลุมผูสูงอายุ เพื่อนําไปสูการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร

ของทองถ่ิน  บันทึกความรวมมือการทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 5 ตําบล ไดแก ตําบลไสหรา อําเภอ

ฉวาง ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา ตําบลจันดี อําเภอฉวาง ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด และตาํบลหูลอง  อําเภอ
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ปาก  และมีกิจกรรมการเก็บขอมูลความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการออกแบบเครื่องมือลงไปเก็บขอมูลใน 5 ตําบล  

จากนั้นจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหวาจะสามารถนําไปเชื่อมโยงการจัดการขอมูลดานอาหารและโภชนาการอาหาร

ปลอดภัยไดอยางไร และทีมวิชาการจากศวสต. จะเขาไปชวยวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเห็นสถานการณของจังหวัด

ตอไป 

  จังหวัดสงขลา  มีแผนยุทธศาสตรระบบอาหาร จ.สงขลา เปนเอกสารหลักที่นําประเด็นเรื่องความ

มั่นคงทางอาหาร  ที่ไดจัดทําไวแลว และในป พ.ศ.2559 ทางจังหวัดไดมอบหมายใหทาง สจรส. ม.อ. รวมจัดทํา

โครงการทบทวนวิเคราะห และจัดทําแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดสงขลาป 2561 – 2565  ทางสถาบันจึงเห็น

ควรใหนําเรื่องอาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยบรรจุในโครงการทบทวนวิเคราะห และจัดทําแผนขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรจังหวัดสงขลาป 2561 – 2565 ใหนักวิชาการ และผูแทนเครือขายตางๆ ไดรวมพิจารณาเสนอโครงการ

เก่ียวกับเร่ืองอาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ใหกับคณะจัดทําแผนของจังหวัด  ซึ่งทางจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

ใหดําเนินโครงการจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการอาหารกลางวันคุณภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลา โดย

มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเปนผูรับผิดชอบหลัก ภายใตงบประมาณ 261,650บาท 

  นายวรวิชญ  กฐินหอม นําเสนอขอมูลการจัดการขอมูลดานอาหารและโภชนาการเก่ียวกับ

ความม่ันคงทางอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มเติมวา  พื้นที่ท้ัง 5 ตําบลของนครศรีธรรมราช เริ่มตนการ

ทํางานจากการไปศึกษาเรียนรูจากพื้นที่ตําบลควนรู จังหวัดสงขลา กลับไปออกแบบ และสํารวจขอมูลในพื้นที่ 

จากนั้นจะนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อจะไดรับทราบฐานขอมูลของพื้นที่  เปนการทํางานรวมกันระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชนในพื้นที่ และควรมีการนํางานวิชาการมาผสมผสาน  โดยทําใหประชาชน

เขาใจไดงาย คือ งานวิชาการแบบบอกเลา  แทนที่จะเปนงานวิชาการเต็มรูปแบบ  เรื่องของอาหารจะทําใหเด็ก

เติบโตอยางสมวัย และตองเปนอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งเรื่องอาหารยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเรื่องอ่ืนๆไดอีก เชน เรื่อง

ของผูสูงอายุ เรื่องการจัดการทองเท่ียวในชุมชน ซึ่งเปนประเด็นการขับเคลื่อนรวมกันของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  นพ.วีระพันธ  สุพรรณไชยมาตร  ประธานกรรมการ  ใหความคดิเห็นวา ทาง สสส. ควรนําขอมูล

จากแผนงานไปขยายผลตอไป  และอาจตองใชเวลาการสนับสนุนอยางตอเนื่องพอสมควรกวาจะถึงปลายทางที่เด็ก

จะมีอาหารสมวัย อาหารมีความปลอดภัย  เพียงพอ ผูใหญมีสุขภาพดี  ซึ่งการทําใหไปถึงปลายทางใหเร็วขึ้นจะเปน

ผลดีตอการสนับสนุนโครงการของ สสส. จึงอยากทราบวาทางทีม ศวสต. มีเปาหมายที่ตั้งไวอยางไรบาง  และขอให

เสริมเรื่อง SDG ในเปาหมายใหญดวย 

  ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ  สุธีรวุฒ ิ กรรมการและเลขานุการ  แจงที่ประชุมวา  ศวสต. จะสนับสนุนใน

สวนของกระบวนการ  ทําความเขาใจและใหความรูตอพื้นท่ีในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นๆ แตกลไกที่จะตอง

ขับเคลื่อน พื้นที่ตองใชตนทุนที่มีอยูดําเนินการเอง เชน ใชงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล  ศวสต.

ตองการใหพื้นที่สามารถใชทรัพยากรท่ีพื้นที่มีอยูดําเนินการไดดวยตนเองอยางยั่งยืน หากตอไปจะไมไดรับการ

สนับสนุนจาก สสส. พื้นที่สามารถดําเนินงานตอไปได 

  นายเชภาดร  จันทรหอม  แจงที่ประชุมเรื่องความคืบหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนภูมินิเวศน เขา ปา นา เล จังหวัดตรัง  ซึ่งโครงการมีเปาหมายสูงสุด คือ ไดขอเสนอเชิงนโยบาย

เก่ียวกับแผนการทองเท่ียวของจังหวัดตรังท่ีมีการทองเที่ยวโดยชุมชน  ไดรับทราบขอมูลสถานการณการดําเนินงาน  

รูปแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดตรัง  ทางทีมทํางานไดมีทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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สาขาตรัง  เจาหนาที่จากสํานักการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สื่อมวลชนจังหวัดตรัง และตัวแทนที่จัดการทองเที่ยว

ชุมชนของจังหวัดตรงั  พบขอมูลที่นาสนวา การทองเท่ียวชมุชนเกิดมาแลว 10 ป แตไมเปนที่นิยมเทาการทองเที่ยว

กระแสหลัก แตปจจุบันเริ่มไดรับการสนับสนุนจากภาครฐัมากขึ้น จึงเปนโอกาสในการศึกษาวิจัย  สําหรับพื้นที่ที่ทาง

ทีมวิจัยลงไปทํางาน ไดแก เขา คือ บานเขาหลัก ปา คือ บานลําขนุน  นา คือ นาหม่ืนศรี  เล คือ เกาะลิบง  ไดมี

การลงไปคุยกับพื้นท่ี และใหการสนับสนุนขอมูลดานวิชาการแกหนวยงานที่เก่ียวของ ขณะนี้ไดการถอดบทเรียนใน 

2 พื้นที่เรยีบรอยแลว คือ พื้นท่ีบานเขาหลัก และบานลําขนุน  และไดมานาํเสนอในงานสรางสุขภาคใตดวย  ในสวน

ที่กําลังดําเนินการอยูคือ การทําตัวชี้วัดท่ีเสร็จเรียบรอยแลว และเตรียมจะลงพื้นที่ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ  

สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ที่การทองเที่ยวชุมชนสงผลกระทบตอชุมชน  เพื่อใหเห็นความสําคัญในการที่จะตองมี

การดําเนินการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  และถัดไปทางทีมงานจะถอดบทเรียนของ 2 พื้นที่ที่เหลือ และลง

ประเมินผลกระทบ  จากนั้นจะไดนํางานวิจัยไปสื่อสารกับหนวยงานภาครัฐ  สื่อสารสาธารณะใหประชาชนไดรับ

ทราบตอไป 

    นางฐิติชญาน  บุญโสม  แจงที่ประชุมเรื่องความคืบหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนพื้นที่จังหวัดกระบี่  มีเปาหมายสุดทายเหมือนของจังหวัดตรัง คือ ไดขอเสนอเชิงนโยบาย และ

นําไปจัดทําแผนยุทธศาสตร  ในทีมทํางานมีหลายภาคสวนเขามารวม ทางทีมวิชาการจะเปนทีมจากหนวยงาน

สาธารณสุข เนื่องจากกระบี่ไมมีมหาวิทยาลัย  พื้นที่ดําเนินงาน มี 4 พ้ืนที่ ไดแก ชุมชนทองเที่ยวบานถํ้าเสือ และ

ชุมชนทองเที่ยวแหลมสัก อ.อาวลึก ชุมชนทองเที่ยวบานหนองทะเล อ.เมือง และชุมชนทองเท่ียวทุงหยีเพ็ง อ.เกาะ

ลันตา ไดมีการ Mapping ขอมูล ลงพื้นที่ถอดบทเรียน และจัดทําตัวชี้วัดในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

เรียบรอยแลว  ข้ันตอนตอไปจะจัด Focus group 2 ครั้ง และจัดเวทีสาธารณะใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดเขามา

แสดงความคิดเห็น โดยจะจัดเวทียอย 1 ครั้ง และเวทีใหญที่จะจัดรวมกับจังหวัดตรัง 1 ครั้ง เพื่อใหเห็นภาพทั้งอัน

ดามัน  เนื่องจากมีขอเสนอจากเวทีงานสรางสุขภาคใต ที่ตองการใหมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อรวมกันขับเคลื่อนท้ัง

อันดามัน  และจะใหทางทีมสื่อสาธารณะท่ีทีมของคุณอานนท มีศรี รับผิดชอบ ไดเผยแพรขอมูลออกไปยังสื่อ

สาธารณะมากขึ้น  และคาดหวังวางานวิจัยนี้จะเปนงานวิชาการที่ชวยสนับสนุนใหการทองเที่ยวชุมชนสามารถ

ดําเนินงานตอไปไดอยางย่ังยืน 

  ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ  แจงที่ประชุมเพ่ิมเติมวา  เดิม ศวสต. 

จะสนับสนุน 2 จังหวัด แตเมื่อดําเนินการไปมีผูตองการใหเห็นภาพทั้งอันดามัน เพื่อยกระดับเปนงานวิชาการดาน

การทองเท่ียวของฝงอันดามัน ตอไปจะขยายไปยังพื้นที่อ่ืนอยางเชน จังหวัดสตูล เพื่อใหเห็นภาพขอทั้งอันดามัน 

  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  เสนอความคิดเห็นวา  นอกจากจะมีการถอดบทเรียนและ

ประเมินผลกระทบแลว ควรมีการทําใหเห็นวาชาวบานจะอยูอยางย่ังยืนไดอยางไร ไมใชเพียงแคมีนักทองเที่ยวลง

มาแลวชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน  อยากทราบวาเงินไดจากการทองเที่ยวจะสามารถนําไป

พัฒนาทองถิ่นหรือไม ชาวบานมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม 

    นางฐิติชญาน  บุญโสม  แจงที่ประชุมเพ่ิมเติมวา การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ไดจัดตั้ง

สมาคมการทองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่  จากการรวมกลุมระหวาง 15 ชุมชนทองเที่ยวกับ 1 เครือขาย  เพื่อ

รวมกันจัดการใหเกิดการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน  รายไดที่เกิดขึ้นตองเกิดขึ้นกับคนในชุมชน เจาของหรือผู
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ใหบริการตองเปนคนในพื้นที่ มีระบบบริหารจัดการที่ดี  ไมใชเนนจํานวนนักทองเท่ียวอยางเดียว แตมีการจัดการที่

ใหเกิดความย่ังยืน  

  นายเชภาดร  จันทรหอม  แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา  การทองเท่ียวโดยชุมชน  ผูที่บริหารจัดการตอง

เปนคนในชุมชน  ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได  

  ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ  แจงท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ขอมูลที่ไดจาก

สองจังหวัดนี้จะนําไปสูการจัดทํายุทธศาสตรของจังหวัด ยุทธศาสตรของฝงอันดามัน  หรือปฏิญญาอันดามัน  เปน

หลักฐานทางวิชาการที่จะใชเปนแนวทางที่จะทําใหผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบวาสิ่งที่รัฐจะดําเนินการกอสรางใน

อนาคต หากสงผลกระทบตอการทองเท่ียว จะมีความคุมคา เหมาะสมหรือไมที่จะดําเนินการ 

  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผูชวยเลขานุการ  แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา จะมีการใชเครื่องมือ CHIA ซึ่งทําให

เห็นตัวเลขดานผลกระทบดานตางๆ ที่คอนขางชัดเจน 

  นายอานนท  มีศรี  สมาคมสื่อชุมชนภาคใต นครศรีธรรมราช  แจงที่ประชุมเรื่องความคืบหนา

การดําเนินงานแผนงานสื่อสารสาธารณะ  ดังน้ี  งานสื่อสารสาธารณะเปนเครื่องมือที่ชวยขับเคลื่อนแผนงานทั้ง 4 

โซน นําไปสูการเปลี่ยนแปลง จะแตกตางจากสื่อทั่วไปที่สื่อแคใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร แตงานส่ือสารสาธารณะ

ตั้งเปาหมายไววานอกจากใหประชาชนไดรับทราบขอมูล จะตองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นท่ีขับเคลื่อนของ

ทั้ง 4 โซน  จึงไดแบงยุทธศาสตรการทํางานเปน 2 ดาน คือ  

  1. การสรางเครือขายสื่อสาธารณะเพ่ือสุขภาพทุกมิติ การสื่อสารตองมีหลายชองทาง และทุก

ชองทางตองเกิดประโยชนกับทุกคนท่ี  โดยใชกระบวนการสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ของยุทธศาสตร จึงไดมีการจัดต้ังทีมทํางานรวมกัน คือ กองบรรณาธิการสื่อสรางสุขภาคใต ใหผูที่ทํางานสื่อ 

ประเด็นการขับเคลื่อนทั้ง 8 พื้นที่ มารวมกันกําหนดทิศทางการทํางานอยางเปนระบบ เกิดพลังในการขับเคลื่อน 

และทางทีมไดเลือกชองทางสื่อสารแรก คือ ชองทางวิทยุชุมชน เนื่องจากเห็นวารายการวิทยุยังเปนชองทางท่ีมีผู

เขาถึงไดงาย  ไดแบงการทํางานเปนงานกลาง และงานพื้นที่  งานกลางไดจัดตั้งรายการกินอิ่ม นอนอุน บนแผนดิน

ใต นําเสนอขอมูลประเด็นแรก คือ เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ใชชื่อรายการ “แกะรอยขาวใต ใครทํา ใครกิน” 

เผยแพรไปยังเครือขายทั้ง 8 พื้นที่ ประเด็นที่สอง เรื่องของการทองเที่ยว  ประเด็นตอมา คือ เรื่องงานสรางสุข

ภาคใต ภายใตหลักคิดวา งานสรางสุขภาคใตจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไดอยางไรบาง  ประเด็นที่สาม 

เรื่อง ตามรอยพอทองเที่ยววิถีใต  เริ่มจากพื้นที่จังหวัดอันดามัน  นอกจากนั้นมีการประชุมทีมกองบรรณาธิการ 

จํานวน 7 ครั้ง เพื่อทบทวนประเด็นที่ไดขับเคลื่อนผานชองทางการสื่อสารตางๆ วาเปนไปตามทิศทางที่ไดกําหนดไว

หรือไม และไดออกแบบประเด็นเนื้อหาที่จะขับเคลื่อนรวมกันตอไป  มีการลงพื้นท่ีสรางความเขาใจกับสื่อในพื้นที่ 

เพื่อทีมกลางจะไดชวยสนับสนุนใหเกิดการสื่อสารที่ตอบโจทยกับพื้นที่ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ 

ระดับจังหวัด และระดับชาติตอไป   และในระยะถัดไปจะมีการถอดบทเรียนการทํางานของทีมงานเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูการทํางานรวมกัน   

  2. งานสรางสุขภาคใต  มีการออกแบบงานรวมกันของทีมกองบรรณาธิการสื่อสรางสุขภาคใต ได

แบงการทํางานเปน 3 ชวง คือ ประชาสัมพันธชวงกอนงาน ระหวางงาน และหลังงาน ชวงกอนงานมีการ

ประชาสัมพันธผานรายการกินอ่ิม นอนอุน บนแผนดินใตทุกวัน มีการสัมภาษณภาคีเครือขายท่ีรวมจัดงานผาน

รายการวิทยุเพื่อบอกเลาวัตถุประสงค เปาหมายของการจัดงานรวมกัน มีกิจกรรมอะไรในงาน และไดประชาสัมพันธ
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ผานชองทางโซเชี่ยลมีเดยีอีกดวย  ในชวงระหวางงาน ไดใชชองทางโซเชี่ยลมีเดีย อยาง facebook live, youtube 

live ถายทอดสดกิจกรรมภายในงาน มีตัวเลขคนเขาชมเปนจํานวนมาก  มีการจัดเวทีกลาง ประชาสัมพันธกิจกรรม

ในงาน  และสุดทายชวงหลังงานมีการนําการเสวนาตางๆ ในงาน มาเผยแพรในสื่อตางๆ และติดตามประเด็นที่ได

นําเสนอในงาน โดยเชิญผูมีสวนเก่ียวของมาสัมภาษณ สอบถามความคืบหนา เพื่อใหประชาชนไดรับทราบวาสิ่งที่ได

ถูกนําเสนอมีการดําเนินงานไปถึงข้ันตอนใดแลว และเปนการแสดงใหเห็นวาการสื่อสารสาธารณะไดสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม 

  สําหรับประเด็นการขับเคลื่อนที่ไดดําเนินการสําเร็จแลว ไดแก โซนใตลาง มีการเผยแพรรายการ

วิทยุสุขภาวะชายแดนใตเปนภาษายาวี สื่อสารเรื่องสุขภาวะพหุวัฒนธรรม  โซนใตกลาง ขับเคลื่อนเรื่องประเด็น

ความมั่นคงทางอาหาร มีการเผยแพรสารคดีขาวของควนรู  ยุทธศาสตรขาวพัทลุง  โซนอันดามัน การจัดการ

ทองเที่ยวชุมชนของกระบี่และตรัง  การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น จะนําไปสูการจัดสมัชชาสุขภาพในแตละพื้นที่

ตอไป 

  นายสุรพงษ พรมเทา  กรรมการ  เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมวา สิ่งที่ทีมสื่อสารสาธารณะได

ทํา สอดคลองกับนโยบายของ สช. ท่ีตองการใหพื้นที่ไดขับเคลื่อนและจัดสมัชชาสุขภาพไดดวยตนเองเพื่อตอบสนอง

ความตองการของพื้นที่อยางแทจริง และตองการใหคุณอานนทชวยทําขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจาก

การสื่อสารสาธารณะ ในเชิงกระบวนการ หรือรูปธรรมความสําเร็จ มานําเสนอดวย  อีกทั้งอยากใหสื่อสารใหเห็น

บทบาทของ สสส. สช. เพ่ือใหประชาชนเขาใจการทําหนาที่ของแตละองคกร 

  นายประดิษฐ  นิจไตรรัตน  ผูแทนผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  ใหความ

คิดเห็นตอที่ประชุมวา ส่ิงที่คุณอานนทไดนําเสนอกับขอมูลในเอกสารไมตรงกัน โดยเฉพาะในเรื่องของงานสื่อ ซึ่ง

เปนขอมูลท่ีดีมาก  

  ในสวนของโครงการศวสต. มีเปาหมาย คือ ทํางานวิชาการเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ โดยกลยุทธที่

ใชใหวิชาการเปนตัวนํา แตมีกลยุทธบางอยาง ซึ่งไมไดเขียนไวในรายงาน จึงอยากใหอธิบายเพิ่มในรายงาน เพื่อให

เห็นวา ศวสต. มีกลยุทธในการเคลื่อนภายใตหนวยงานที่มีอยูในพื้นที่  รวมถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการ

ทํางาน  และอยากใหปรับตารางที่นําเสนอ เกี่ยวกับ output outcome เพราะตอนนี้นาจะยังไมถึง outcome 

เพราะยังเปนผลผลิตบางอยาง และหลายขั้นตอนยังเปน process  ที่สําคัญคือ สํานักงานตรวจเงินแผนดินจะตรวจ

ขอมูลจากเอกสารเปนหลัก จึงอยากใหทําเอกสารใหสมบูรณ  และขอใหใสเอกสารโครงการ แผนปฏิบัติการ คําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการ ในเอกสารประกอบการประชุมในครั้งตอไปดวย  นอกจากนี้ขอใหเพิ่มประเด็นเรื่องเหลา บุหรี่ 

ในรายงานของแตละโซนดวย เพื่อใหทราบวามเีครือขายใดทํางานเรื่องนี้อยูบาง และมีความเปลี่ยนแปลงอยางไร 

  

  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศริิกุลชัย  เสนอความคิดเห็นวา  ขอชื่นชมทีมสื่อของคุณอานนท ไดทําหนาที่ 

3 อยาง คือ ใหขอมูลขาวสาร  ชวยในการขับเคลื่อน และชวยควบคุมกํากับติดตามความกาวหนาของหนวยงาน  

ทั้งนี้มีขอสังเกตวาสื่อโซเชี่ยลมีเดีย เปนสื่อทีมีอิทธิพลตอสังคมมากโดยเฉพาะตอเด็กและเยาวชน  หากมีการจัด

อบรมใหกับเด็กเยาวชนใหความรูในการใชสื่อเปนเครื่องมอืสื่อสารเรื่องตางๆ เชน เหลา บุหรี่ ทองไมพรอม หรือการ

ทองเที่ยวทองถิ่น และจัดการประกวดสื่อ ใหรางวัลแกกลุมเด็กเยาวชน เพื่อเปนการจูงใจใหมาทํากิจกรรมท่ีมี

ประโยชน ใหเห็นคุณคาในตัวเอง แทนที่จะไมรวมตัวกันทําสิ่งไมดี หากมีงบสวนหนึ่งที่จะมาจัดกิจกรรมแบบนี้ และ
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ไดทีมที่เปนเด็กเยาวชนมาชวยทํางานเพิ่มขึ้นก็จะเกิดประโยชนมาก  นอกจากนี้เห็นดวยกับคุณประดิษฐ ในสวนของ

เอกสารโครงการ แผนปฏิบัติการ เพื่อกรรมการจะไดเทียบกิจกรรมที่ทําไปแลวกับในแผน และสามารถใหขอคิดเห็น

เพิ่มเติมได 

  ผศ.ดร.นิวัติ  แกวประดับ  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เสนอความคิดเห็นตอที่

ประชุมวา อยากทราบวารูปแบบรายงานการเงนิที่ ศวสต. รายงาน เปนรูปแบบที่ถูกตองตามที่ สสส. ตองการหรือไม 

  นายประดิษฐ  นิจไตรรัตน  ผูแทนผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  ใหขอมูล

เพิ่มเติมวา รายงานการเงินที่รายงาน สสส. จะมีแบบฟอรมการรายงานที่ชัดเจนอยูแลว สวนที่นําเสนอใหกรรมการ

กํากับทิศไดรับทราบ ใหรายงานเฉพาะตวัเลขงบประมาณ และแผนปฏิบัติการพรอมงบประมาณ เพื่อใหกรรมการได

เห็นวาไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว หากมีกิจกรรมใดที่ยังไมไดดําเนินการ และจะไปดําเนินการในงวดถัดไป 

ทางกรรมการจะไดรับทราบ  

  นพ.วีระพันธ  สุพรรณไชยมาตร  ประธานกรรมการ  ใหความคิดเห็นวาทางคณะกรรมการจะดู

ภาพรวม และใหขอคิดเห็นในการขอปรับแผน อยางที่คุณประดิษฐ  เสนอใหมีประเด็นเรื่องเหลา บุหรี่ อุบัติเหตุ ใน

แตละกลุม ก็ควรมีการปรับแผนใหสอดคลองไดภายใตวงเงินไดรับอนุมัติแลว 

  พ.อ.สมมารถ  บริบูรณทรัพย  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา  เสนอ

ความคิดเห็นตอท่ีประชุมวา เห็นดวยท่ีทาง ศวสต. จะมีการจัดอบรมระบบสรางเสริมสุขภาวะใหกับหนวยจิต

อาสาญาลานันบารู เนื่องจากหนวยจิตอาสาไดทํางานในการใหความรูเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ และสอดแทรกความรู

ดานการดูแลสุขภาวะเพิ่มเติม  หากไดรับการอบรมเพิ่มเตมิจะไดสามารถนําขอมูลไปใหความรูในพื้นที่ไดมากขึ้น 

   ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมวา หากคิดวากิจกรรมใดไมใชเงิน ก็ให

ขอมติจากคณะกรรมการในขอปรับกิจกรรมและการใชงบประมาณไดในการประชุมครั้งถัดไป  

  มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ 
  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

  5.1 รับรองผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ศวสต. งวดที่ 1 และงวด 2 

  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

  5.2  รายงานสถานการณการเงิน 

  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผูชวยเลขานุการ  แจงที่ประชุมขออนุญาตนาํเสนอพรอมกับวาระท่ี 3.1 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
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  6.1 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางฯ ครั้งที่ 3/2560 

  นายสุรพงษ พรมเทา  กรรมการ  เสนอความคดิเห็นตอที่ประชุมวา ตองการใหคณะกรรมการที่

ปรึกษาของ สช. ในพื้นท่ีภาคใต ทั้ง 7 ทาน ไดเขารวมเรียนรูการทํางานของเครือขาย ศวสต. เพื่อใหเห็นการทํางาน

ในพืนที่ที่มีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานตางๆ 

  ประธาน  เสนอวา  การประชุมครั้งตอไปควรใหคณะกรรมการไดลงพื้นท่ีไปรับทราบความคืบหนา 

ปญหา อุปสรรคในพื้นที่  และขอใหหาประเด็นที่สามารถจัดแบบสาธิตการบูรณาการการทํางานรวมกันเชิงนโยบาย 

คนทํางาน จากหนวยงานตางๆ เชน สสส. สช. ในพื้นที่   และขอกําหนดวันประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางฯ 

ครั้งท่ี 3/2560  ในวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ 2560 

  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

ปดประชุมเวลา  12.15 น. 

 

 

        ผูจดรายงานการประชุม 

      (นางสาวสิริมนต  ชวีะอิสระกลุ) 

 

 

        ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางสาวเพ็ญ  สุขมาก) 


